



# ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๒๐๐๘/ ๙๙๕๐

กระทรวงยุติธรรม  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง - สหรัฐฯ ครั้งที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๙๘๐๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอความอนุเคราะห์กระทรวงยุติธรรม พิจารณาเสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง - สหรัฐฯ ครั้งที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดดังกล่าวแล้ว นั้น

กระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องกับผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง - สหรัฐฯ ครั้งที่ ๒ ด้วยเห็นว่า การประชุมฯ ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับสหรัฐฯ ในความร่วมมือที่จะแก้ไขปัญหาและข้อท้าทายที่สำคัญในอนุภูมิภาค เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การสาธารณสุข การฟื้นฟูเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม อีกทั้งการให้ความสำคัญในประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมชาติ อาทิจ การลักลอบขนยาเสพติด การค้ามนุษย์ และการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ อาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนประเทศไทยในการดำเนินงานป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบเพื่อให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด นอกจากนี้ การที่สหรัฐฯ มีบทบาท ในการสนับสนุนประเด็นข้างต้นในอนุภูมิภาคจะมีส่วนช่วยในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง - สหรัฐฯ ค.ศ. ๒๐๒๐ - ๒๐๒๓ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันตามที่วางไว้ ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในผลักดันการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในสาขาอื่น ๆ ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคต อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี สำหรับร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง - สหรัฐฯ ซึ่งที่ประชุมยังมีได้รับรอง เห็นควรให้ดำเนินการหารือเพื่อให้มีฉันทามติต่อร่างถ้อยแถลงการณ์ฯ ในโอกาสอันใกล้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำหลักการความร่วมมือที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการทำงานร่วมกันและสอดคล้องประสานกันระหว่างกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ ให้เกิดความเป็นรูปธรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กองการต่างประเทศ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๘๒๘๗ ๑๗๙๘ (จีมาลย์มาส)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@moj.go.th